

พปชร.ปรับทัพผู้เกมการเมือง แสวงค์ยึดกลไกบริหาร

สามมิตร-ธรรมณ์สภักดิ์ ที่หวังไล่ลุงขี้นขี้นขี้นจักแน่ พลซึกคนเบือ-ให้ยุบสภา

“ขอ” ฟุ้งคนทนไม่ไหวความอยุติธรรม เลยออกมาแฟลช
มือบักันเยอะ ยันไม่ผิดกฎหมายเป็นสิทธิตาม รธน. เพื่อไทย
ขยุ่มซ่า “บิกตู” ต้องคิดทำไมกระแสไล่ถึงแรง ผู้จัด
“วิ่งไล่ลุง” แจง “ลุง” คือตัวถ่วงความเจริญ ถ้าม ตร.ที่
“เดินตามลุง” ทำไมจัดได้หวังเป็นงาน ★ มีต่อหน้า 6



พปชร.ปรับทัพ ☆ ต่อจากหน้า 1
แสดงพลังครั้งใหญ่ โฆษก รบ.ขอให้มาผู้ันในระบบ
รัฐสภา ยังมีโอกาสโต้แย้งในสภา รธน. “เทพไท”
โองเอกไว้รุนแรงแนะให้มาผู้ันในสภาพร้อมหนุนเต็มที่
แก่ รธน.-กม.พรรคการเมือง “สมชาย” จี สดช.
จัดการแทนเข้า ผบ.ก.น.6 สันถิตชัดเจน พปชร.จ่อ
ยกเลิกเรื่องยุติการเมืองเต็มสูบ ปรับโครงสร้างพรรค
“สามมิตร-ธรรมณ์สภักดิ์” ขึ้น กก.บห. ชั่วสหัสดี “เสี่ย
แสวงค์” ขึ้นเลขานุการ “สนธิรัตน์” “อุตตม” ยังเหนียว
หัวหน้าพรรค โพลชี้สภาล่มบ่อยก็ยุบๆไปเถาะ
ความขัดแย้งยังทำ สก.แย้

การจัดชุมนุมแฟลชม็อบของนายธนาธร
จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่สกายวอล์ค
ย่านปทุมวัน เป็นการนำร่องเชิงกระแสก่อนเปิด
เคลื่อนแฟลชใหญ่ในเดือนหน้า สร้างความหวังใหม่
ให้ทางฝ่ายรัฐบาล และกลุ่มแนวร่วมว่าอาจนำไปสู่
เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั้น

“ขอ” ซักคนทนไม่ไหวอยุติธรรม
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. น.ส.พรรณีการ์ วานิช โฆษก
พรรคอนาคตใหม่ กล่าวไว้ การชุมนุมแฟลชม็อบ
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. แสดงให้เห็นได้ว่าประชาชนเต็ม
ร่วมตัวกันไม่ได้มาเพื่อสร้างความวุ่นวาย ตามที่มี
บางคนแสดงความกังวลก่อนออกมาชุมนุมล้วนทำ
กิจกรรมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแ้ตอนเลิกชุมนุม
แล้วจะขงงผู้ที่มาร่วมชุมนุมแทบจะไม่มีให้เห็น

◀ มาแพ็กคู่

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
พร้อมนายพิธา ลิ้มเจริญ-
รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ร่วม
รับฟังข้อเสนอเชิงนโยบาย
ที่ดิ้น ทรพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่พรรค
จัดขึ้นที่วัดป่าสระแก้ว อ.
เล็งนกทา จ.ยโสธร.

ส่วนระยะเวลาการชุมนุมแกนนำของพรรคทุกคน กลับตรงเวลาเสในส่วนของประชาชนอาจเกิดเวลา ไปบ้างในส่วนที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่สุดท้ายก็แยกย้ายกลับบ้านก่อน 1 กุมภาพันธ์ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเราออกมารวมตัวกันด้วยความสงบโดยไม่สร้างความเดือดร้อน ขณะที่จำนวนคนที่ออกมาในนั้นมากกว่าที่เราคิดไว้แต่แรก บางคนเตรียมป้ายมาเอง ฉายน้ำแสดงตัวว่ามาจากกลุ่มไหนมีมาจากหลายกลุ่ม เป็นการบ่งบอกถึง ความหลากหลายของคน ที่มาร่วมชุมนุม แต่ทุกกลุ่มมีจุดร่วมเดียวกันคือ ต้องการ แสดงออกว่าไม่พอใจเรื่องความอยุติธรรม

แฟลชม็อบเป็นสิทธิตาม รธน.

เมื่อถามว่าคิด ว่าจุดยืนของคนที่ออกมาเพื่อ ปกป้องนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ น.ส.พรนิจการตอบว่า ไม่ใช่เรื่องการ ปกป้องหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แน่นอน ตอนนี เรามาดูจุดที่ไกลกว่านี้ไปแล้วและความตั้งใจของ เราไม่ต้องมาแสดงออกเรื่องนี้เช่นกัน แต่บรรดา คนที่มาร่วมชุมนุมคือ คนที่ไม่อาจทนกับความไม่ ยุติธรรมและการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้เชื่อว่า คนส่วนใหญ่ที่มากไม่ได้ยื่นว่าบรรดาแกนนำพรรค ปราศรัยว่าอะไร เพราะเราใช้เพียงโทรโข่งเท่านั้น แต่สิ่งที่พวกเขาต้องการแสดงออกคือเราจะไม่ทน อีกแล้วและการชุมนุมดังกล่าวไม่ได้มีคำผิดกฎหมาย เป็นสิทธิที่ประชาชนหนึ่งมีตามรัฐธรรมนูญที่ คสช.

ร่างขึ้นมา เมื่อถามว่าการที่นายธนาธรบอกว่าเดือน หน้าเจอกัน หมายถึงไปร่วมงานวันวิงโล่สูงใช่หรือไม่ น.ส.พรนิจการตอบว่า นายธนาธรประกาศไปแล้วว่าจะไปร่วมงานวันวิงโล่สูง เช่นเดียวกับแกนนำพรรค คนอื่น ส่วนกิจกรรมต่อไปของพรรคขอให้รอดูแล้วกัน

“บิ๊กตู” ต้องคิดทำไมกระแสไล่แรง

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐบาลแสดงออกต่อการจัดแฟลชม็อบที่ สกายวอล์กย่านปทุมวันอย่างสิ้นตระหนักเกินเหตุ เห็นได้ชัด ทั้งที่เป็นการแสดงออกตรงไปตรงมาใน ระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญ ถือเป็น สิทธิเสรีภาพที่กฎหมายคุ้มครองให้ทำได้ ถ้ารัฐบาล มองอย่างเข้าใจต้องเข้าใจว่าที่ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ ส่วนหนึ่งก็มาจากการจุดไฟสุญความขัดแย้ง ขมขื่นอบ หนเมื่อ สร้างบึงขัยนำไปสู่การยึดอำนาจทำรัฐประหาร อย่ยมองประชาชนที่เห็นต่างเป็นศัตรู แล้วกลับลา ข้างหนึ่งมีสื่อตัวเองได้ประโยชน์จากมวลชนที่สนับสนุน แล้วตัวเองอย่าดำเนินการกีดแยกจากสมภพฐานนำไปสู่ ไร้มาสรฐาน ดำเนินการต่อฝ่ายประชาธิปไตยอย่างไร ฝ่ายสนับสนุนการยึดอำนาจก็ต้องถูกดำเนินการ อย่างนั้น ความจริงผลเลือกตั้งบอกชัดว่าประชาชน

ต่อต้านการยึดอำนาจ แต่ล้มทุ้มเป็นรัฐบาล โดยอาศัยมือ 250 ส.ว.มาโหวตให้กลายเป็นรัฐบาล เสียงปรุมน้ำ ส่องแสงทล้วย ซ็องงูท่า แก่ปัญหา รายันไม่จบไม่สิ้นตั้งนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษและ รรพ.กคาโหม ต้องคิดว่าทำไม “ประยุทธ์ ออกไป” หรือ “วิงโล่สูง” จึงกลายเป็นคำค้นหาที่มา แรงสะท้อนชัดว่าประชาชนรู้สึกอย่างไรต่อตัวนายกษ แจง “ลุง” คือ “ตัวถ่วงความเจริญ”

วันเดียวกันเวลา 18.00 น. ที่ลานประติมากรรม กำแพงประวัติศาสตร์ข้างหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัย จรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ กลุ่มสมาชิกคนจัดงาน มหกรรมรัฐธรรมนุญประชาชนและจัดเสวนา “สิทธิ ผลเมืองและสิทธิทางการเมืองกับอนาคตของเรา” โดยนายธนาวัฒน์ วงศ์ไชย นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอดีตประธานนิสิตจุฬฯ ผู้จัดงาน “วิงโล่สูง” กล่าวถึงความเป็มาของการ จัดงานวิงโล่สูงว่า คำว่า “ลุง” ไม่ได้ตั้งใจตั้ง บุกกลดใด ต้องการสื่อถึงสิ่งที่ทำให้ประเทศตกต่ำ ย่ำแย่เป็นตัวถ่วง ความเจริญแต่ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกษและรพ.กคาโหม หรือ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกษ จะรับว่าตัวเองเป็น “ลุง” ที่แล้วไป ยินดีด้วยที่รัฐ งามวิงโล่สูงไม่ได้ เกี่ยวข้องอะไรกับพรรคอนาคตใหม่ เพียงแค่คิด แสขแต่กแล้วส่งต่อกันในทวิตเตอร์ซึ่งปรากฏว่า นายธนาธรตอบรับคำท้าแล้วส่งต่อ

ถามที่ “เดินตามลุง” ทำไม่จัดได้

นายธนาวัฒน์กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากิจกรรมวิง โล่สูงถูกขัดขวางจากเจ้าหน้าที่รัฐทุกรูปแบบเช่นการ แล่งข้าวเปิดลั่วที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่ผ่านมา ถูกแทรกแซงจนต้องยกเลิก นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ เสนอให้ไปจัดแถวขามเมืองตลอดจนไปกดดันเจ้าของ สถานที่ไม่ให้ออเมืด ทั้งที่เส้นทางก็เป็นวงมิมิมาารตอน ทั่วไปตามตำรวจกำหนด ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติ คงได้รับอนุมัติ ขณะที่อีกกลุ่มมาขอจัดกิจกรรม “เดิน ตามลุง” นัดหมายวันที่ 12 ม.ค.เช่นกัน ทาง สน.ลุมพินี กลับไม่มีปัญหา จึงเชื่อว่าวันจริงต้องมีการสกัด ไม้ให้ใช้สถานที่แต่ยื่นยันว่าทางกลุ่มทำตามกฎหมาย และเล่นตามเกมที่ไม่ผิดจรรยาวัจขึ้นทุกอย่างแล้ว

หวังเป็นงานแสดงพลังครั้งใหญ่

“วันที่ 12 ม.ค.2563 วิงโล่สูงต้องได้จัด ถ้า ไม้ได้ จะชวนประชาชนไปทำอย่างอื่นแทน ถึงตอนนั้น ผู้มีอำนาจต้องยอมรับในผลของมันก็แล้วกันแน่นอนว่า จะมีการแสดงพลังของประชาชนและแสดงสัญลักษณ์ บางอย่างทางการเมือง ตอนปล่อยตัวหรือตอนวิงเข้า เส้นชัยแต่ไม่มีการทำทองถนน ส่วนที่มีการวิพากษ์- วิจารณ์ว่ามีการเมืองแอมแฝง ขอให้ไปดูงานวิงเพื่อ

แผ่นดินของรัฐบาล มีการเมืองมาแอมแฝงหรือไม่ ทางกลุ่มขอเชิญทุกฝ่ายทุกสีเข้ามาร่วม จะเป็นนัก การเมือง นักวิชาการ เรายินดี วันที่ 16 ธ.ค.นี้จะมี การแถลงรายละเอียดที่โรงแรมริตตันโกสตันท์ ยังมี เรื่องเซอร์ไพรส์อีกมาก ทางกลุ่มหวังว่าการวิงโล่สูง จะเป็นการรวมตัวแสดงออกของประชาชนที่ใหญ่ ที่สุดในรอบหลายปีเพื่อส่งเสียงไปถึงผู้มีอำนาจว่า เราไม่ยอมและไม่ทน ขออย่าไปกลัวว่าจะออกมาแล้ว เข้าทางทหารแต่ให้กลัวว่าถ้าไม่ออกมาทหารจะอยู่ ล่อไปอีกหลายสิบปี ข้อกล่าวว่าเป็นการชิงชาติ ความจริงชิงชาติไม่มากแล้วเท่าชิงชาติ และใครที่ ผิดว่าชิงชาติขอให้กลับไปดูสิ่งที่คนเหล่านี้ทำไว้ เมื่อส ปีก่อนที่สี่แยกปทุมวันด้วย” นายธนาวัฒน์กล่าว

“ธนาธร” โหมชูธงล้างรัฐรวมศูนย์

ที่วัดป่าสระแก้ว ล.กุดเขียนหมี่ อ.เงินกนกทา จ.ยโสธร พรรคอนาคตใหม่จัดเวทีรับฟัง “ข้อเสนอ เชิงนโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” มีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมนายพิชา ลิมเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะ ประธานกรรมการจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และ ส.ส.ของพรรคเข้าร่วม นาย ธนาธรกล่าวว่า ปัญหาเรื่องที่ดินที่ประชาชนเผชิญอยู่ ไม่สามารถแก้ไขได้ถ้าเรายังอยู่ในรัฐบาลที่ไม่เป็น ประชาธิปไตย กับนายกษที่ไม่ศรัทธาการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลชุดนี้ฐานค้ำยันของ เขาคือ ส.ว. ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง มาจากการ แยกกล้วยมาจากซ็องงูท่าเขาจึงไม่เห็นหัวประชาชน ฐานอำนาจเดียวของนักการเมือง ความชอบธรรม เดียวของนักการเมืองที่มีคือเสียงของประชาชน การ แก้ปัญหาระยะยาวจำเป็นต้องยุติระบบรัฐราชการ รวมศูนย์ นี่คือการคืนของเราในการแก้ปัญหาเรื่อง ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

☆ มีต่อหน้า 10

พปชร.ปรับทัพ ☆ ต่อจากหน้า 6

“ปิยนุตร” ชี้แฟลชม็อบจุดเริ่มต้นที่ดี

ที่โรงเรียนเปตะงวิทยาคม อ.สองดาว จ.จันทบุรี นายปิยนุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เปิดเวทีบรรยาย “สถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน การทำงานในสภาและก้าวต่อไปของพรรคอนาคตใหม่” ว่า กิจกรรมรวมตัวกันของประชาชนที่คนไม่ไหว กับรัฐบาลชุดนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ที่สื่อต่างประเทศ ให้ความสนใจมาก เป็นการจัดกิจกรรมทางการเมือง ที่มีประชาชนมาร่วมมากที่สุดนับตั้งแต่มีรัฐประหาร ปี 2557 ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมไม่ได้มีแค่ผู้ที่สนับสนุน พรรคอนาคตใหม่เท่านั้น แต่ยังมีผู้คนที่ไม่พอใจกับ รัฐบาลชุดนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีอยากให้ผู้สนับสนุน

พรรคเปิดใจให้กว้าง พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น
ตอนนี้งานมีจุดร่วมกันคือเราเป็นประชาชนคนไทย
ที่ทนไม่ไหวกับรัฐบาลชุดนี้ ทนไม่ไหวกับการสืบทอด
อำนาจของ คสช. หวังขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศนี้
เพื่อแลกกับการได้สืบทอดอำนาจต่อไป เราจึงต้อง
ต่อสู้ในวันนั้นเพื่ออนาคตของพวกเราและลูกหลาน

ถ้าโดนยุบพรรคจะลุยทั่วประเทศ

นายปิยบุตรกล่าวต่อว่าผู้มีอำนาจที่ต้องการ
ยุบพรรคอนาคตใหม่ เพื่อต้องการให้พรรคแตกแล้ว
ดูต.ส.ส.ไปเป็นพวก ย้ำกับเพื่อน ส.ส.ตลอดว่า
ต้องอย่าสนองประสงค์ของเขา ยืนยันว่า ส.ส.พรรค
อนาคตใหม่ยังจับมือกันเหนียวแน่นพร้อมผู้ไปด้วย
กัน ทุกวิกฤติเป็นโอกาสเสมอ เป็นโอกาสที่เราจะ
ทำให้ผู้มีอำนาจเห็นว่าเมื่อเขาจะฉายหนังม้วนเก่า
ซ้ำ แต่เราจะทำให้หนังม้วนนี้จบไม่เหมือนเดิม หาก
เขาไม่ต้องการให้ตนอภิปรายในสภาฯ ก็จะไม่ให้ทำ
บรรยายแบบนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จะไปให้ได้
เกือบทุกวัน หากเขาจะยุบพรรคอนาคตใหม่จริงๆ
ตัดสิทธิไม่ให้เป็น ส.ส. ต่อไปพี่น้องประชาชนไม่ต้อง
เปิดคลิปในยูทูปฟังอภิปรายในสภาฯ แต่จะไปอภิปราย
แบบตัวเป็นๆให้ได้ถึงสิ่งที่ จะเดินรณรงค์ไปทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ พื้นที่ทางการเมืองมีมากมาย ไม่ใช่ทำ
ในสภาฯไปทำข้างนอกก็ได้

งูเห่า อนาคต.ค้านเล่นนอกสภา

น.ส.กวิณณา คาศักดิ์ ส.ส.ชลบุรี พรรคอนาคตใหม่
กล่าวว่า ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมแฟลชม็อบเพราะ
พรรคไม่แจ้งให้ไปร่วมแต่เมื่อเราเป็นพรรคการเมือง
ควรเดินหน้าทำงานในสภาฯ ทางที่คิดว่าต้องใช้กลไก
ตามระบบสภาฯที่ดีที่สุด พรรคเคยหาเสียงว่าจะขอต่อสู้
ตามกติกาและในสภาฯเป็นหลัก จึงไม่อยากให้มีใคร
ฉวยโอกาสนี้สร้างมวลชนขึ้นมายืนอยู่ตรงข้าม ฉวย
โอกาสเข้ามาทำรัฐประหาร ไม่อยากเห็นความรุนแรง
และอยากก้าวข้ามความขัดแย้ง

พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี พรรค
อนาคตใหม่ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมที่
สภาวอลด์ ส.ส.บางคนในพรรคบางส่วนไม่เห็นด้วย
แต่เขาไม่อยากแสดงความคิดเห็นหรือออกตัวอยาก
เห็นบ้านเมืองเกิดความสงบ ทุกวันนี้งานมีรัฐสภาแล้ว
ควรหันมาใช้เวทีสภาฯ ทำงานเป็นหลัก และอีกไม่นาน
จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ของการตรวจสอบรัฐบาล ถึงตอนนั้นประชาชน
จะเป็นผู้ตัดสินเอง

โฆษก รบ.วอนผู้ตามระบบ ก.ม.

ที่ถนนเสด็จ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกษัตริย์ติดตาม
สถานการณ์การชุมนุมแฟลชม็อบโดยตลอด จากกร
รายงานของฝ่ายความมั่นคง ไม่ได้ต้องการอะไรเป็น

พิเศษ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องความปลอดภัยของ
ประชาชน เมื่อเชื่อว่าตัวเองใช้สิทธิออกมาชุมนุม
นายกฯก็ไม่ได้ทำอะไร เว้นแต่ถ้าออกมาทำให้เกิด
ความเสียหาย ที่ผ่านมาระดมเห็นแล้วว่ามิอะไร
เกิดขึ้นบ้าง แต่ละครั้งปัจจัยต่างกัน เรื่องคดีไปว่า
กันในระบบศาล ส่วนความไม่พอใจอะไรเกี่ยวกับ
รัฐบาลก็ไปว่ากันในรัฐสภา ทุกอย่างมีขึ้นตอนอยู่
สิ่งที่อยากฝากไปยังประชาชนขอให้รับฟังข้อมูลข่าวสาร
ให้ครบถ้วน พิจารณาวิเคราะห์ถึงเหตุผลว่าจะลงม
ร่วมชุมนุมนี้สมควรแล้วหรือยัง เรื่องคดีเงินผู้พรรค
นั้นคนที่ไปเป็นพรรคการเมืองต้องอ่านกฎหมายอยู่แล้ว
พรรคอนาคตใหม่ต้องนำพยามหลักกฎหมายไปสู้ได้แย้ง
เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญให้โอกาสอยู่แล้ว หากทุกอย่าง
เข้าสู่ระบบไปจำเป็นต้องมาชุมนุม

“เทพไท” ไล่เอกทนต์มาสู่ในสภา

ขณะที่นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครกร
วราช พรรคประชาธิปัตย์ ไล่เฟสผ่านเฟซบุ๊ก
จากบ้านข้างแวงจกัว่ากู เบนแต่ดีพระเกียรติ เขต
เทศบาลนครนครราชสีมา ถึงการจัดกิจกรรมแฟลช
ม็อบ ที่สภาวอลด์ ย่านปทุมวัน ว่า ไร้สติไร้ใจที่
แต่การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พรรคอนาคต
ใหม่ยังมีแนวทางต่อสู้ที่ถูกต้อง ไม่อยากให้ล
วดสนใจนำประชาชนออกมายุ่งเรื่องตน อยากให้ไป
ต่อสู้ในแนวทางรัฐสภาให้ถึงที่สุดก่อน การชุมนุมบน
ท้องถนนน่าจะเป็นมาตรการสุดท้าย พรรคการเมือง
ต้องเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาเท่านั้น พรรคอนาคตใหม่
ยังมีเวทีที่จะต่อสู้ในเวทีรัฐสภาอย่างเต็มที่ ปัญหาของ
พรรคอนาคตใหม่ขณะนี้ มีอยู่ 2 ประเด็น คือ 1.ต้องการ
ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ลัด
เงื่อนไขการสืบทอดอำนาจของ คสช. 2.มีปัญหา
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง พรรคอนาคตใหม่สามารถโต้แย้ง ส.ส.
ร่วมเสนอแก้ไขกฎหมายได้ ส่วนตัวพร้อมสนับสนุน
แนวทางการต่อสู้ในระบบรัฐสภาของทุกพรรค

เอาด้วยแก่ รธน.-ก.ม.พรรคการเมือง

นายเทพไทกล่าวอีกว่า สนับสนุนข้อเสนอน
ร่างกฎหมาย ถ้าพรรคอนาคตใหม่ต้องการแก้ไขเพราะ
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับนี้
มีจุดอ่อนที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเด็น ที่ทุกพรรค
การเมืองกำลังประสบอยู่ แต่หากต้องการแก้ไขหมวด
การเงินรายรับรายจ่ายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
คงไม่มีพรรคไหนคัดค้าน ขณะที่การเมืองยังไม่ถึง
ทางตัน นักการเมือง พรรคการเมือง ยังมีเวทีต่อสู้
ในระบบรัฐสภาถ้าทุกคนเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาจริง
บ้านเมืองก็เดินต่อไปได้ ขอให้การเปลี่ยนแปลงใดๆ
ทางการเมืองเป็นในวิถีทางประชาธิปไตยในระบบ

รัฐสภา อย่าให้อำนาจนอกระบบมาเกี่ยวข้อง ประชา
ธิปไตยจะได้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง

“สมชาย” จี้ สตช.จัดการแกนนำ

ด้านนายสมชาย แสงภากร ส.ว. โพสต์ลงเฟซบุ๊ก
ระบุว่า การชุมนุมที่สภาวอลด์จะเรียกชื่อหรือลวดเลียน
ฝรั่งลงงว่าแฟลชม็อบ หรือถูกฝ่ายตรงข้ามดูแคลน
ว่าแฟลชม็อบ หรือไฟโด้ม็อบ หรือเฟชท์ม็อบ หรือ
เจดีย์ม็อบก็ตาม เป็นการชุมนุมทางการเมืองที่เข้าข่าย
ต้องมีผู้จัดการชุมนุม ต้องมีการขออนุญาต และมี
ข้อห้ามชุมนุมในระยะที่ส่งผลกระทบต่อพระราชวัง
ไม่น้อยกว่า 150 เมตร ทั้ง 3 ข้อมีหลักฐานยืนยันว่า
นายชนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
และ น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่
โฆษณาชักจูงหรือกระทำให้โดยวิธีใดก็ตามหมายล
ร่วมชุมนุม เท่ากับเป็นผู้จัดการการชุมนุม และไม่
พบว่ามีขออนุญาตและได้รับอนุญาต รวมถึงจุด
ที่จัดชุมนุมนั้นก็มีความคุ้มครองที่อยู่ที่รัศมี 150
เมตร จากเขตพระราชฐาน จึงเข้าข่ายเป็นความผิด
ตามพ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติมีหน้าที่ดำเนินการออกหมายเรียกมาจับกุม
ข้อกล่าวหาต่อไป

ผบก.น.6 สัมผัส พ.ร.บ.ชุมนุม

พล.ต.ต.เบญจ วัชรพันธุ์ ผบก.น.6 กล่าวว่
ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ ร.บ.ร.ม.พ.ย.นำหลัก
ว่าการกระทำของแกนนำจัดแฟลชม็อบผิดกฎหมาย
หรือไม่ เบื้องต้นเห็นว่าเข้าข่ายละเมิดพ.ร.บ.การ
ชุมนุมในที่สาธารณะ ถือว่ามีความผิดชัดเจนเพราะ
ไม่มีการแจ้งการชุมนุม ทำอะไรต้องทำตามกฎหมาย
กฎหมายบ้านเมือง

พล.ร.ยกเรื่องใหม่ลุยเต็มสูบ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชาชนรัฐ
(พล.ร.) ว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ในวันที่
21 ธ.ค. นายอุดม สวายน รบ.คลัง ในฐานะ
หัวหน้าพรรคพลังประชาชนฯ ได้ลงนามในหนังสือ
เชิญคณะกรรมการบริหารพรรคผู้แทนสาขาพรรค
ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และสมาชิกที่ได้รับเชิญ
เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ วาระแลกเปลี่ยนเงื่อน
ข้อเสนองานเชิงนโยบายแล้ว ยังมีวาระสำคัญที่ต้อง
จับตา คือการเสนอปรับโครงสร้างพรรค โดยเฉพาะ
ในส่วนคณะกรรมการบริหารพรรค เนื่องจาก
ชุดเดิมเป็นชุดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดตั้งพรรคและ
เตรียมการเลือกตั้งที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
พรรคใหม่เพื่อให้การบริหารงานหลังจากนี้
เดินหน้าการเมืองเต็มตัว เป็นไปตามสถานการณ์
ในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมการเลือกตั้งครั้งต่อไป

โดยจะมีตัวแทน ส.ส.แต่ละภาคเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการกรรมการบริหารพรรค และเมื่อที่เป็นไปตาม
ข้อบังคับพรรคที่กำหนดให้มีได้ถึง 45 คน

“สามมิตร-ธรรมนัส” ขึ้น กก.บห.

ขณะที่รายชื่อกรรมการบริหารพรรคหลัง
ประชารัฐชุดปัจจุบัน มีทั้งหมด 24 คน ได้แก่
นายอุดมคม สาขานวน นังหน้าพรรค นายสนธิรัตน์
สนธิรัตน์ อดีตนายกรัฐมนตรี นายพรชัย จระกุด
สุวรรณนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียน
สมาชิกพรรค ขณะที่กรรมการบริหารพรรค ได้แก่
นายสุวิทย์ เภสัชกร นายณัฐพล ทีปสุวรรณ นาย
กอบศักดิ์ ภูตระกูล นายอภิสิทธิ์ คุณปลื้ม นายชวน
ชูจันทร์ นายชาญกุล เดชวิทักษ์ นายณพพงศ์
ธีระวร นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ นายพงศ์กวี
จิงรุ่งเรืองกิจ นางกัญญา รัตนเศรษฐ นายวิเชฐ
สันติวานิช นายชาญวิทย์ วิภูศิริ นายสันติ ธีระเนตน์
นายสุรพร ดยสังสรรค์ นายทองชัย ภูญาชาติรักษ์
นายพุทธินันท์ ปุณณกันต์ นายชัยวุฒิ ธนากรม
นุสรณ์ น.ส.ณิชาภัทน์ พรพงษาโรจน์ นายสุรภูมิ
เนื่องจันทน์ และนายอนุชา นาคาศัย

สำหรับคนใหม่ที่จะเข้ามา อาทิ นายสุวิยะ
จิงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ร.อ.ธรรมนัส
พรหมเผ่า นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายวิรัช รัตน
เศรษฐ นายสุชาติ ชมกลิ่น นายณเดชน์ สรภะประชา
พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ นายวิรัช ธีระวิชัย ธีระวิชัย
นายนิพนธ์ ธีระวิชัย ทั้งนี้การเพิ่มรัฐมนตรีและ ส.ส.
เข้ามาเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อให้ครอบคลุม
การทำงานตามสัดส่วนภาคให้มากขึ้นสามแนวทาง
ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค

ดัน “เสี่ยแสวงค์” แทน “สนธิรัตน์”

ส่วนตำแหน่งสำคัญอย่างตำแหน่งเลขาธิการ
พรรค ถือว่าต้องจับตามองเช่นกัน เมื่อมีกระแสข่าว
ว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวจากนายสนธิรัตน์ สนธิ
รัตน์ อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีภารกิจในตำแหน่ง
ค่อนข้างมาก ขณะที่การดำเนินงานในสภาของรัฐสภา
ด้วยเสียงปรักไถ่ การควบคุมเกมในสภาถือว่าสำคัญ
ต้องได้คนมาทำหน้าที่ประธาน ส.ส.ในพรรคได้
อย่างเต็มที่ ทำให้ชื่อของนายอนุชา นาคาศัย ส.ส.
ชัยนาทรองประธานยุทธศาสตร์พรรคถูก ส.ส.หลาย
คนในพรรคพูดว่ามีความเหมาะสมมาทำหน้าที่
ประธานกลุ่มต่างๆ ทั้งในพรรคและในสภา ขณะที่
ตำแหน่งหัวหน้าพรรคยังคงเป็นนายอุดม

“พิชัย” เขี่ยผลงานรัฐบาลบ่มีให้

วันเดียวกันนายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรมว.
หลังจกกล่าวถึงการเตรียมจัดแถลงผลงาน 6 เดือน
ของรัฐบาล หลังพ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วว่า แปลกใจ
ว่าจะแถลงผลงานอะไร ตลอดเวลาที่บริหารงานมา
ยังไม่ได้ทำตามนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชนเลย
เช่น การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ขี้นแค่เพียง 5-6 บาท ยัง
ห่างจาก 400-425 บาท ตอนหาเสียงไว้มาก เบี้ย
ผู้สูงอายุ 1,000 บาท รวมถึงการปฏิเสธที่จะลดภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาร้อยละ 10 ตามที่ได้สัญญาไว้
ยังมีอีกหลายนโยบาย เช่น จบอาชีพการเงินเดือน
18,000 บาท จบปริญญาตรีเงินเดือน 20,000 บาท
โครงการมารดาประชารัฐ กองทุนพลังประชารัฐ
หมู่บ้านและ 2 ล้านบาท ทักหมื่นกองทุนหมู่บ้าน 4 ปี
ยกเว้นภาษีการค้าออนไลน์ 2 ปี ยังไม่เห็นดำเนินการ
เลยอยากให้เห็นผล.อ.ประยุทธ์ธีระวิชัยว่านั่นสัญญา
คำให้ไว้กับประชาชน หากทำไม่ได้ต้องให้ กกต.
พิจารณาทางไทย และดำเนินการคดีตามกฎหมาย

ชวนออกมา “วิ่งไล่ลุง” เยอะๆ

นายพิชัยกล่าวว่า ทั้งนี้ พรรคหลังประชารัฐ
ยังต้องชี้แจงที่มาของรายได้ และความคุ้มครองของ
แต่ละนโยบายตามที่รัฐธรรมนูณกำหนด หากทำ
ไม่ได้ต้องถูกดำเนินคดีเช่นกัน ประเทศไทยพัฒนา
มาเกินกว่าที่จะมีพรรคการเมืองที่เพียงแต่พูดหาเสียง
แต่ไม่ทำแล้ว ถ้าไม่ทำแล้วหาเสียงทำไม อยากให้
ประชาชนช่วยกันเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามสัญญา
ประชาชน เพราะจนถึงวันนี้ยังไม่มีความว่ารัฐบาล
จะรักษาสัญญา อีกทั้งหากประชาชนยังรู้สึกไม่พอใจ
กับเรื่องเศรษฐกิจที่ย่ำแย่สุดขีดขณะนี้ อยากให้หา
กันออกมาแสดงพลังกันมากๆในการ “วิ่งไล่ลุง”
วันที่ 12 ม.ค.2563 นี้ ให้ออกมาอีกมากกว่าที่
สกายวอร์คหลายแห่งเพื่อส่งสัญญาณให้รัฐบาลทราบ
ว่าประชาชนทนไม่ไหวแล้ว

เพื่อชาติจัดเตะบอลกระชับมิตร

เมื่อเวลา 15.00 น. ที่สนามฟุตบอลริฟิมบลิก
ย่านหัวหมาก พรรคเพื่อชาติจัดกิจกรรมเตะบอล
กระชับมิตรเพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในพรรค
มีแกนนำและ ส.ส.เข้าร่วม อาทิ นายสงครม กิจ
เลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรค น.ส.ปิยรัตน์ ลิขะไพรัช
นายอารี ไกรนรา ส.ส.บัญชีรายชื่อ น.ส.เกศปรีญา
แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ และแฟนคลับ
เข้าร่วมจำนวนมาก โดยการแข่งขันมีทั้งสิ้น 4 ทีม

ประกอบด้วย ทีมผู้บริหารพรรค ทีมผู้สมัครต่าง
จังหวัด ทีมสมาชิกตัวแทนภาคใต้และทีมผู้สื่อข่าว
น.ส.เกศปรีญา กล่าวว่า เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารและสมาชิกพรรค ให้การทำงาน
มีความแน่นแฟ้นเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตการ
ก่อตั้งพรรคเพื่อชาติเรานุ่งหวังทำการเมืองระยะยาว
เป็นปากเสียงแก่ปัญหาให้ประชาชน ยึดมั่นจุดยืน
เพื่อประชาธิปไตย

“ธรรมนัส” ยกทีมงานลุยหาเสียง

ช่วงเช้าที่ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ร.อ.ธรรมนัส
พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ แกนนำพรรคหลัง
ประชารัฐ พร้อมด้วยนางนันทิชา ชัยนาคช่วย นาย
สมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 7
หาเสียง ร.อ.ธรรมนัสกล่าวปราศรัยบนรถหาเสียงว่า
ขอให้วันที่ 22 ธ.ค. ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกคน
ไปเป็นรัฐบาล เพื่อนำความเจริญมาสู่ อ.มัญจาคีรี
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น ร.อ.ธรรมนัส
ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า พรรคใช้ยุทธศาสตร์หาเสียง
แบบดาวกระจาย ให้ประชาชนรู้ว่าเราเป็นพรรคแกนนำ
รัฐบาล รู้ดีว่าจะแก้ปัญหาให้พี่น้องอย่างไร มันใจว่า
นายสมศักดิ์มีโอกาสชนะเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะกระแส
ลอบรับดีและพรรคจะจัดปราศรัยใหญ่วันที่ 20 ธ.ค.

วิสัยทัศน์เลือกข้างรัฐบาล-ฝ่ายค้าน

นายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัครซ่อม ส.ส.ขอนแก่น
เขต 7 กล่าวว่า ประชาชนต้องตัดสินใจว่าจะเลือก
พรรครัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้าน หากเห็นว่ารัฐบาล
จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง ทั้งถนน 4 เลน
ประตูระบายน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และขลขยราคา
พืชผลการเกษตร ไม่มีใครทำได้นอกจากรัฐบาลเรา
คิดเล่นประเทศมานาน 10 ปีวันนี้ถึงเวลาต้องเปลี่ยน
ถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนต้องเลือกพรรครัฐบาล

สภากลุ่มย่อยให้ยุบๆไปเถอะ

ด้านนิต้าโพลเปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชน
จำนวน 1,260 คนทั่วประเทศเรื่อง “ปัญหาสภากลุ่ม”
พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 54.18 มองว่าการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรที่ลุ่มย่อยครั้ง จะทำให้ประชาชนเนื้อ
และเกิดความเสื่อมศรัทธา รองลงมาร้อยละ 33.02
เห็นว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเล่นเกมการเมือง
มากเกินไป และร้อยละ 23.49 มองว่าเป็นเรื่อง
ธรรมดาทางการเมืองที่เกิดขึ้นทุกสมัยอยู่แล้ว เมื่อ
ถามถึงความวิตเห็นประชาชนต่อต้านทางการเมือง

ปัญหาสภากลาง 3 อันดับแรกพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 45.08 สภากลางบ่อนักชกเลือกสิ่งใหม่ไปเลย ร้อยละ 23.25 ใครไม่ชอบยกประชุมสภาให้ลาออกไป และร้อยละ 20.08 ควรมีการประกาศชื่อ ส.ส.ที่ ไม่เข้าประชุมสภา

โพลชี้ความขัดแย้งยิ่งทำ สก.แย่

ขณะที่สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดผลสำรวจ ความเห็นจากประชาชนจำนวน 1,144 คน เรื่องทาง รอดอนาคตใหม่กับเสียงประชาชน พบว่าร้อยละ 61.5 หากว่าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบจริง ส.ส.ควร เข้าร่วมกับพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล ร้อยละ 34.3 ระบุควรเข้าร่วมกับพรรคการเมืองฝ่ายค้าน นอกจากนี้ ร้อยละ 40.0 ระบุควรเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทย รอง ลงมาเป็นพรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคพลังประชารัฐตามลำดับ ส่วนความเห็นต่อความขัดแย้งทางการเมือง ร้อยละ 82.5 มองว่ามีผลทำให้เศรษฐกิจแย่ลงไปอีกมากถึง มากที่สุด ส่วนร้อยละ 17.5 ระบุน้อยถึงไม่มีผลเลย

ข่าว “ปารีณา รุกป่า” คนสนใจสุด

สวนดุสิตโพลเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น ประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,271 คน เรื่อง 5 อันดับข่าวการเมือง ที่ประชาชนสนใจติดตามมากที่สุด พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 62.18 เป็นข่าว “ปารีณา รุกป่า-รุกที่ดิน จ.ราชบุรี” เพราะเป็นนักการเมือง รุ่นใหม่ เป็นฝ่ายรัฐบาลอยากรู้ วมกับหน้าในการ ดำเนินคดี เป็นกรณีตัวอย่างให้กับประชาชนและ กอนจน ที่ถูกดำเนินคดีลักษณะนี้อาจรู้ว่ากฎหมายไทย 2 มาตราฐานจริงหรือไม่ เป็นประเด็นที่สะท้อนถึง ปัญหาคอร์รัปชันและการใช้อำนาจในทางที่ผิดร้อยละ 52.96 ข่าวยุบพรรคอนาคตใหม่ “กรณีผู้เงินธนาธร 191.2 ล้านบาท” เพราะเป็นพรรคใหม่ มีอุดมการณ์ มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมาก มีหลายประเด็นที่ กกล.สนใจไม่ชัดเจน อาจเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง รองลงมาคือ นโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ของรัฐบาล, ส.ส.งูเห่า และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

“บิกตู” เปิดถนนคนเดินนำร่อง

ที่ถนนเสลม เมื่อเวลา 18.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รบ.ว.กลาโมย เป็น ประธานเปิดโครงการนำร่องถนนคนเดิน (Walking Street) โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รบ.ว.สาธาณสุข พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รบ.ว.มหาดไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รบ.ว.การท่องเที่ยวและกีฬา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รบ.ว.วัฒนธรรม

และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เข้าร่วม นายกฤษณ์กล่าวว่า สิ่งที่น่าภูมิใจกรุงเทพฯได้รับการจัด เป็นอันดับ 1 เมืองจุดหมายปลายทางโลกมา 4 ปีซ้อน สิ่งที่ทำให้คนมาเที่ยวบ้านเรามีอย่างคือ ธรรมชาติ สวยงาม อาหารหลากหลาย และรอยยิ้ม เพราะมีความสงบสุข ขอให้ทุกคนภูมิใจและรักษาสิ่งเหล่านี้ ให้มากที่สุด ช่วยกันทำให้สงบเรียบร้อยมีเสถียรภาพ การท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักของประเทศ ขณะเดียวกัน ก็ต้องทำให้ปลอดภัยและรักษาความมั่นคงของเราให้ได้ด้วย

ลั่นไม่ปล่อยให้ใครมาแทรกแซง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า ขออย่าว่ารัฐบาล พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ให้ทุกอย่างเดินหน้า ไปได้ในสถานะเศรษฐกิจโลกเช่นนี้สำหรับโครงการ ถนนคนเดินนี้เป็นที่น่ารื่อง วันที่ 22 ธ.ค. จะจัด ในทุกพื้นที่ที่มีศักยภาพ วันนั้นทุกคนต้องเริ่มแก้ที่ตัว เราเอง เหมือนคนก็แก้ที่ตัวเองทำอะไรให้ดีขึ้น ถึงเวลาที่พวกเราต้องร่วมมือกันช่วยทำคุณงามความดี เพื่อแผ่นดินนี้ แผ่นดินที่เราเกิดมา และอยากฝาก ทุกคนอย่าเอาเปรียบกัน จิตใจเราต้องเข้มแข็งเพื่อ ประเทศของเราเพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่เกิดมาแล้วตายโดยไม่สร้างอะไรในแผ่นดินนี้เลย วันนั้นเราต้องการความรัก ความสามัคคี ทั้งนี้ นอกจาก เรื่องถนนคนเดินยังมีความคิดอยากให้นักดนตรีที่มีชื่อเสียง หรือวงดนตรีต่างๆของโลกมาจัดแสดงในไทย สิ่งสำคัญเราต้องทำให้พื้นที่ปลอดภัยอย่าให้มีอะไร มาแทรกแซงอย่าให้ใครทำลายความเป็นหนึ่งเดียว ของพวกเรา

☆ มีต่อหน้า 15

พปชร.ปรับทัพ ☆ ต่อจากหน้า 10

ไปต่อ “สตรีทฟู้ด” ถนนเยาวราช

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จพิธีเปิดงานถนนคนเดินเชื่อมชมร้านจำหน่ายสินค้าและกิจกรรมภายในงาน โดยมีประชาชนให้ความสนใจของถ่ายเซลฟีเป็นที่ระลึกตลอดทาง และนายกฯยังร่วมร้องเพลง “คนดีไม่มีตาย” ของศิลปิน “ธีร์ ไชยเดช” พร้อมกล่าวว่า “ขอให้ร่วมกันทำความดี เพื่อประเทศชาติ เพราะ การทำความดีไม่มีวันตาย” จากนั้นนายกฯนำคณะ เดินทางโดยรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที (MRT) ไปยังสถานี วัดมังกร เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมถนนคนเดินเยาวราช ที่จัดในรูปแบบสตรีทฟู้ด (Street Food)